

Số: /KH-UBND

Tân Yên, ngày tháng 6 năm 2024

## KẾ HOẠCH

**Thực hiện Kết luận số 347-KL/HU ngày 31/5/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 100-NQ/HU ngày 16/3/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với việc huy động toàn dân tập trung thu gom, xử lý triệt để rác thải ra môi trường trong giai đoạn hiện nay**

Thực hiện Kết luận số 347-KL/HU ngày 31/5/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 100-NQ/HU ngày 16/3/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với việc huy động toàn dân tập trung thu gom, xử lý triệt để rác thải ra môi trường trong giai đoạn hiện nay (sau đây viết tắt là Kết luận số 347-KL/HU), UBND huyện Tân Yên ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

### I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

#### 1. Mục đích

Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 347-KL/HU tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm và hành động của các cơ quan, đơn vị, địa phương và người dân trong phân loại, thu gom, xử lý triệt để rác thải ra môi trường. Mục tiêu đến hết năm 2025: 100% rác thải phát sinh được thu gom và xử lý hợp vệ sinh; tỷ lệ thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt đạt tối thiểu 90%. Hoàn thành tiêu chí môi trường trong xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

#### 2. Yêu cầu

Việc thu gom, xử lý rác thải và cải tạo cảnh quan đường làng, ngõ xóm là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, thường xuyên, bức thiết cả trước mắt và lâu dài; là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn dân, trong đó cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là cấp cơ sở đóng vai trò nòng cốt; sự đồng thuận, tham gia tích cực của nhân dân là yếu tố quyết định. Đồng chí bí thư, chủ tịch UBND các xã, thị trấn phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác vệ sinh môi trường, cải tạo cảnh quan; trở thành việc làm thường xuyên hàng tuần ở các thôn xóm, tổ dân phố.

Dần hình thành ý thức tự giác, thói quen của mỗi người dân trong việc bỏ rác đúng nơi quy định, giữ gìn vệ sinh môi trường chung. Thường xuyên quan tâm chỉnh trang nhà cửa, vườn tược; hình thành nhiều công trình, tuyến đường sáng- xanh- sạch- đẹp tạo điểm nhấn nổi bật về cảnh quan, không gian sống hài hòa, thân thiện với môi trường.

## II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

### 1. Công tác chỉ đạo, triển khai

Tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 347-KL/HU và Kế hoạch này trên địa bàn toàn huyện (đến tất cả các xã, thị trấn, thôn, tổ dân phố) bằng hình thức phù hợp, đảm bảo hiệu quả. Thời gian xong trước **ngày 30/6/2024**.

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương phải chịu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra tại Kết luận số 347-KL/HU và Kế hoạch này, định kỳ hằng tháng tổ chức kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện.

UBND các xã, thị trấn: Xây dựng kế hoạch/phương án cụ thể, chi tiết theo yêu cầu đã được nêu tại Kết luận số 347-KL/HU, phân công nhiệm vụ cho tổ chức, cá nhân đảm nhiệm từng công việc cụ thể, có xác định thời gian hoàn thành. Kế hoạch/phương án các đơn vị gửi về UBND huyện qua Phòng Tài nguyên và Môi trường trước ngày **30/6/2024**.

### 2. Công tác tuyên truyền

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp, hiệu quả, nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc phân loại, thu gom, xử lý triệt để rác thải ra môi trường; cải tạo, chỉnh trang nhà cửa, vườn tược tạo cảnh quan sạch đẹp, thân thiện với môi trường. Dần hình thành thói quen, ý thức tự giác, trách nhiệm của mỗi người dân trong việc giữ gìn, bảo vệ môi trường. Hằng tháng tổ chức ít nhất 01 ngày ra quân tổng vệ sinh thu gom rác thải và chỉnh trang cảnh quan môi trường gắn với việc trồng cây xanh tại các tuyến đường xã, thôn, ngõ xóm trên địa bàn<sup>1</sup>.

Đơn vị thực hiện: UBND cấp xã, các tổ chức chính trị xã hội ở cơ sở.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

- Tuyên truyền thông qua các phóng sự, ghi hình, đưa tin về các hoạt động thu gom, xử lý rác thải, chất thải và chỉnh trang cảnh quan môi trường trên địa bàn huyện, kịp thời tuyên dương những cơ quan, đơn vị, địa phương, cá nhân làm tốt, đồng thời phê phán những địa phương làm không tốt, tần suất là 02 lượt tin, bài/tháng. Tạo mã QR code tới link trang chuyên đề BVMT trên cổng thông tin điện tử huyện trong tháng 7/2024.

Đơn vị thực hiện: Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện chủ trì, phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND các xã, thị trấn.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

- Xây dựng chuyên đề về môi trường để tuyên truyền trong cán bộ, giáo viên và học sinh tất cả các bậc học nhằm nâng cao ý thức tự giác trong bảo vệ môi

---

<sup>1</sup> theo Kế hoạch 151/KH-UBND ngày 22/5/2024 của UBND huyện về trồng cây xanh và tổ chức cuộc thi “đường nông thôn mới kiểu mẫu huyện Tân Yên” giai đoạn 2024-2026.

trường, tích cực thu gom, xử lý rác thải, xây dựng cảnh quan trong, ngoài trường học và tại gia đình. Đưa nội dung ý thức tự giác bảo vệ môi trường, cải tạo cảnh quan thành tiêu chí đánh giá thi đua các nhà trường và đánh giá xếp loại cán bộ, giáo viên, kết quả rèn luyện đạo đức của học sinh.

Đơn vị thực hiện: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, các trường học

Thời gian thực hiện: Quý 3/2024.

- Tuyên truyền trong các tổ chức công đoàn, các doanh nghiệp, công nhân, người lao động trong việc phân loại, bỏ rác đúng quy định; các chế tài xử lý việc xả thải rác tùy tiện, không đúng quy định.

Đơn vị thực hiện: Liên đoàn lao động huyện.

Thời gian thực hiện: Quý 3/2024.

### **3. Xây dựng quy định về quản lý rác thải sinh hoạt**

- Xây dựng, ban hành theo thẩm quyền và tổ chức thực hiện quy định của pháp luật, quy chế, quy ước về giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường tại địa phương<sup>2</sup>, bổ sung các quy định mới của Luật Bảo vệ môi trường 2020; chỉ đạo các thôn, tổ dân phố rà soát, bổ sung vào quy ước, hương ước về vệ sinh môi trường khu dân cư có nội dung quy định về thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt, kiên quyết không xem xét gia đình văn hóa nếu có thành viên trong gia đình vi phạm quy định về phân loại, thu gom, xử lý rác thải.

Đơn vị thực hiện: UBND cấp xã.

Thời gian thực hiện: Xong trong tháng 8/2024.

- Hướng dẫn các xã, thị trấn bổ sung đưa nội dung thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt là một trong tiêu chí về bình xét, đánh giá gia đình văn hóa, thôn, tổ dân phố văn hóa lấy trọng tâm là tiêu chí phân loại, thu gom, xử lý rác thải.

Đơn vị thực hiện: Phòng Văn hóa - Thông tin huyện.

Thời gian thực hiện: Xong trong tháng 8/2024.

### **4. Về phân loại, thu gom, vận chuyển rác thải**

- Yêu cầu mỗi thôn, tổ dân phố xây dựng bố trí 01 bảng tin về môi trường tại Nhà văn hóa trong đó thể hiện các nội dung: “*hướng dẫn về phân loại, thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt*”; “*những hành vi bị cấm, mức xử phạt tiền*”; “*Quy chế BVMT của địa phương, Nội quy BVMT của thôn*”; “*mã QR code tới link trang chuyên đề BVMT trên cổng thông tin điện tử huyện để người dân tự tìm hiểu khai thác thôn tin*”...

Đơn vị thực hiện: UBND cấp xã.

Thời gian thực hiện: Xong trong tháng 8/2024.

- Rà soát, kiện toàn các hợp tác xã, tổ vệ sinh chuyên trách làm công tác thu

<sup>2</sup> Khoản 3, Điều 168, Luật BVMT 2020 quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường của Ủy ban nhân dân các cấp.

gom, vận chuyển, xử lý rác thải và xây dựng kế hoạch/phương án thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn (*Thể hiện rõ khu xử lý tập trung, điểm tập kết chu chuyển, hình thức xử lý; tổ chức cá nhân nào được giao đảm nhiệm; thu, quản lý, sử dụng giá dịch vụ thu gom, xử lý rác...*). Bố trí, lắp đặt bể lưu chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các cánh đồng, vùng trồng cây ăn quả.

Đơn vị thực hiện: UBND cấp xã.

Thời gian thực hiện: Xong trong tháng 6/2024.

- Ký hợp đồng với đơn vị có chức năng và tổ chức vận chuyển, xử lý vỏ bao bì phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Đơn vị thực hiện: Phòng Tài nguyên và Môi trường. Thời gian thực hiện xong **tháng 6/2024**.

- Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội các cấp tăng cường phát động, duy trì, nhân rộng các phong trào, mô hình đảm bảo vệ sinh môi trường, như: “Ngày thứ 7 xanh”, “Ngày chủ nhật sạch”, “làng, xã xanh, sạch, đẹp”, “con đường hoa, xanh, không có rác”, “đổi rác thải tái chế lấy cây xanh”...

Đơn vị thực hiện: UBND cấp xã, Phòng Tài nguyên và Môi trường.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

## **5. Xử lý rác thải sinh hoạt**

- Rà soát, bố trí đầy đủ quỹ đất, kinh phí, nguồn lực để đầu tư, xây dựng các điểm thu gom, khu tập kết rác thải, khu xử lý rác thải tập trung của xã. Nếu đơn vị nào không bố trí được khu xử lý rác thải tập trung thì phải bố trí ít nhất từ 5 đến 7 khu xử lý rác của thôn, liên thôn hoặc cụm thôn đảm bảo thuận tiện cho việc thu gom, vận chuyển xử lý. Riêng các điểm, bãi rác tự phát tại trục đường giao thông, kênh mương, nơi công cộng xóa bỏ ngay trong tháng 7/2024 và không để tái phát.

Đơn vị thực hiện: UBND cấp xã.

Thời gian thực hiện: Xong trong năm 2024.

- Khảo sát, nghiên cứu phương án cải tạo, nâng cấp khu xử lý tại xã Ngọc Vân hoặc đầu tư xây dựng thêm cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt cho cụm xã trong đó áp dụng công nghệ tiên tiến trong phân loại, tái chế và xử lý rác.

Đơn vị thực hiện: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện.

Thời gian thực hiện: Xong trong năm 2024.

- Đơn vị Việt Lập, An Dương sửa chữa lò đốt và duy trì vận hành thường xuyên khu xử lý tập trung xong trong quý 3/2024.

## **6. Nguồn lực thực hiện**

- Xây dựng phương án, dự toán kinh phí thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt phù hợp với địa bàn các xã, thị trấn và phù hợp với quy định tại Quyết định số 39/2021/QĐ-UBND ngày 19/8/2021 của UBND tỉnh thời gian xong trước ngày 31/10 năm hiện hành để tổ chức thực hiện cho năm tiếp theo và đề nghị điều chỉnh phương án đã phê duyệt thu giá dịch vụ

(nếu có), gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch;

Thực hiện thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác đạt tối thiểu 90%, ít nhất đảm bảo đủ chi trả kinh phí cho công người thu gom vận chuyển.

Đơn vị thực hiện: UBND cấp xã.

Thời gian thực hiện: Hằng năm.

- Ưu tiên bố trí ngân sách cho nhiệm vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải trên địa bàn (cho đầu tư xây dựng điểm tập kết, trạm trung chuyển, khu vực xử lý, lò đốt rác, hỗ trợ các hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý và mua sắm các phương tiện cần thiết khác), hỗ trợ một phần kinh phí cho người lao động làm công tác thu gom, xử lý rác thải và hỗ trợ đối với những nơi khó khăn.

Đơn vị thực hiện: Phòng Tài nguyên và Môi trường

Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

- Tham mưu đề xuất mua sắm, trang cấp xe ô tô chuyên dụng để hỗ trợ công tác thu gom, vận chuyển rác thải cho thị trấn Cao Thượng.

Đơn vị thực hiện: Phòng Tài chính - Kế hoạch phối hợp Phòng TN và MT.

Thời gian thực hiện: Xong trong năm 2024.

- Bố trí nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới để chỉ đạo nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng NTM các cấp, nâng cao nhận thức và chuyển đổi tư duy của người dân và cộng đồng trong phân loại, thu gom, xử lý rác.

Đơn vị thực hiện: Phòng Nông nghiệp PTNT, Phòng VH-TT, Hội liên hiệp Phụ nữ huyện.

Thời gian thực hiện: Năm 2024, 2025.

## **7. Công tác kiểm tra**

- Tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết 100-NQ/HU, Kết luận 347-KL/HU và Kế hoạch này, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện của các cơ quan, đơn vị; biểu dương, khen thưởng những tổ chức, cá nhân làm tốt; kiên quyết kiểm điểm, xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ; gắn kết quả thực hiện với việc đánh giá, xếp loại người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan.

Đơn vị thực hiện: Phòng Tài nguyên và Môi trường, các đơn vị liên quan.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

- Chủ động nắm bắt tình hình, tổ chức thanh tra, kiểm tra hoạt động phân loại, thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vứt, đổ rác không đúng nơi quy định, phát huy hiệu quả của mạng lưới camera an ninh trong việc phạt nguội các trường hợp xả đổ trộm chất thải. phát động phong trào thi đua chuyên đề về thu gom, xử lý rác thải, xong trong quý 3/2024.

Đơn vị thực hiện: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra huyện, Phòng Nội vụ, Công an huyện, UBND cấp xã.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

### III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ nội dung Kế hoạch này, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ được phân công; chủ động rà soát, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách để xử lý hoặc đề xuất giải pháp giải quyết (qua Phòng Tài nguyên và Môi trường); chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

2. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2024 và những năm tiếp theo. Định kỳ hằng tháng tổ chức kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện ở các cấp, gắn kết quả thực hiện với việc đánh giá, xếp loại người đứng đầu, cụ thể:

- UBND cấp xã: Tổ chức kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện, báo cáo UBND cấp huyện trước ngày 15 hằng tháng. Chủ tịch UBND cấp xã chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện về công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải ở địa phương.

- Các phòng, cơ quan đơn vị được giao nhiệm vụ tại Kế hoạch này chủ động triển khai thực hiện, báo cáo kết quả thực hiện, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, đề xuất, kiến nghị (nếu có) với UBND huyện (qua Phòng Tài nguyên và Môi trường) trước ngày 15 hằng tháng.

3. Phòng Nội vụ tham mưu việc gắn kết quả thực hiện Kế hoạch này với việc đánh giá, xếp loại người đứng đầu các địa phương và các cơ quan liên quan. Phát động phong trào thi đua chuyên đề về thu gom, xử lý rác thải, xong trong quý 3/2024.

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội huyện Tăng cường phối hợp với các địa phương đơn vị trong việc tổ chức thực hiện các phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trường. Nhân rộng các phong trào, mô hình đảm bảo vệ sinh môi trường, như: “Ngày thứ 7 xanh”, “Ngày chủ nhật sạch”, “làng, xã xanh, sạch, đẹp”, “con đường hoa, xanh, không có rác”, “đổi rác thải tái chế lấy cây xanh”... trên phạm vi toàn huyện. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp tổ chức thực hiện để làm tốt Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 25/02/2022 của UBND huyện đã ban hành về thực hiện Đề án “Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên phụ nữ thực hiện thu gom, phân loại, đổ rác thải sinh hoạt đúng quy định trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2021-2025” của UBND tỉnh.

5. Đề nghị Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy mạnh tuyên truyền nội dung Nghị quyết số 100-NQ/HU, Kết luận số 347-KL/HU và Kế hoạch này đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân làm tốt, đồng thời phê phán những hạn chế, yếu kém trong việc triển khai thực hiện Kết luận số 347-KL/HU và Kế hoạch này.

**6.** Yêu cầu các đồng chí Thành viên Ủy ban nhân dân huyện được phân công phụ trách, theo dõi địa bàn, lĩnh vực tăng cường đi cơ sở, nắm tình hình; phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã, thị trấn kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh, đảm bảo hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

**7.** Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện Kế hoạch này; định kỳ tổng hợp, báo cáo UBND huyện kết quả thực hiện để báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy theo quy định./.

***Nơi nhận:***

- UBND tỉnh (b/c);
- Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh (b/c);
- Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện;
- Ban Tuyên giáo Huyện ủy;
- Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện;
- Các CQ, ban ngành thuộc HU, UBND huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- LĐVP, CVTH;
- Lưu: VT, TNMT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Đức Hùng**